

Số: /BC-UBND

Phước Long, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thực hiện Công văn số 3828/UBND – TH ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước; Công văn số 3659/SGDDĐT-VP ngày 31/10/2023 của Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về phối hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó, cử tri Trương Văn Hằng - khu phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long kiến nghị:

“Hiện nay, trên địa bàn thị xã Phước Long, số lượng trường học các cấp chưa đáp ứng nhu cầu của học sinh trong vùng, một số học sinh phải học tại trường học cách xa nơi sinh sống, gây khó khăn cho học sinh và phụ huynh. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu, có kế hoạch xây dựng các trường học tại thị xã Phước Long, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn”.

Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long trả lời ý kiến của cử tri như sau:

Phường Long Phước, thị xã Phước Long có 11 khu dân cư, có trung tâm thương mại dịch vụ với nhiều cơ sở kinh doanh sản xuất, tập trung nhiều dân cư đến làm ăn, buôn bán, sinh sống...chính vì vậy, là địa bàn có số lượng trẻ em trong tuổi đến trường cao hơn so với các địa phương khác. Trong khi đó, địa bàn phường Long Phước hiện tại có 3 trường Tiểu học (01 năm có 2.492 học sinh tiểu học) và chỉ có 01 trường THCS Long Phước với 30 phòng học (có 1.300 học sinh), mỗi năm có thêm gần 500 em học sinh lớp 6 tuyển sinh vào trường THCS Long Phước; nếu tiếp nhận hết số học sinh của 11 khu phố trên địa bàn phường Long Phước sẽ dẫn đến số lượng học sinh quá số lượng theo quy định.

Từ thực trạng trên, từ năm học 2022 - 2023 đến nay, để đảm bảo chất lượng dạy và học đáp ứng điều kiện thực tế về số lượng biên chế được giao, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và Kế hoạch xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng và chuẩn quốc gia; UBND thị xã đã thực hiện phân vùng tuyển sinh đối với học sinh đầu cấp vào lớp 6 bậc THCS của các khu phố trên địa bàn phường Long Phước về học các phường lân cận, cụ thể: khu phố 5, khu phố 6 (phường Long Phước) phân vùng học tại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Sơn Giang); khu phố 7, khu phố 8 (phường Long Phước) phân vùng học tại trường THCS Phước Bình; đồng thời đảm bảo về cự ly và khoảng cách thuận tiện cho phụ huynh đưa đón các em.

Trước khi triển khai thực hiện chủ trương phân vùng tuyển sinh trong năm

học 2022-2023, UBND thị xã tổ chức làm việc với Đảng ủy, UBND các xã, phường (trong đó có Đảng ủy, UBND phường Long Phước) và phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, quán triệt chủ trương của thị xã đến Ban giám hiệu các trường, Hội phụ huynh học sinh và nhân dân đồng thuận, thực hiện công tác phân vùng tuyển sinh đầu cấp.

Đồng thời, Long Phước là phường trung tâm tập trung đông dân cư, có khu trung tâm thương mại lớn nhất của thị xã, tuy nhiên hiện nay chưa có quỹ đất để mở rộng hoặc xây mới thêm trường THCS. UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, có phương án tham mưu việc bổ sung quy hoạch xây dựng thêm trường, đồng thời có phương án kêu gọi đầu tư xã hội hóa xây dựng trường trên địa bàn thị xã cũng như trên địa bàn phường Long Phước nhằm đảm bảo cho nhu cầu học tập của các em học sinh trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên, phương án xây dựng mới trường THCS trên địa bàn phường Long Phước là khó triển khai thực hiện vì khó khăn trong việc bố trí quỹ đất, biên chế giáo viên,...

Trong thời gian tới, UBND thị xã đã có chủ trương đầu tư xây dựng trường liên cấp tiểu học và THCS trên địa bàn phường Long Thủy và Phước Bình. Hiện nay phòng Giáo dục và Đào tạo đang thẩm định Đề án thành lập trường của 02 phường để tham mưu UBND thị xã trình Thường trực Thị ủy cho chủ trương.

Trước những khó khăn trên, UBND thị xã Phước Long rất mong các cấp, các ngành, cư tri và quý phụ huynh chia sẻ, đồng thuận với chủ trương của chính quyền địa phương trong công tác phân luồng tuyển sinh nhằm đảm bảo chất lượng học tập cho các em học sinh.

Trên đây là Báo cáo việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh, Sở giáo dục và đào tạo và trả lời cho cử tri biết./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở GD&ĐT;
- CT, các PCT.UBND thị xã
- Phòng GD&ĐT;
- HĐND, UBND xã, phường;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**